

หอการค้าอเมริกันเตือนเร่งต่ออายุจีเอสพี

● ชี้ส่งผลดีต่อผู้บริโภค-ธุรกิจในประเทศ

● ด้านสภาเคื่องขู่ตัดสิทธิ-ลดผลประโยชน์

หอการค้าสหรัฐเตือนทั้งผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภคต้องเผชิญปัญหาราคาสินค้าเพิ่มหากสภาล้มเหลวไม่ต่ออายุโครงการสิทธิประโยชน์ทางการค้าสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะหมดลงช่วงสิ้นปี ส.ศ.-ส.ว.หลายรายเคื่องอินเดีย-บราซิล อาจพิจารณาตัดสิทธิหรือลดผลประโยชน์ เผยอยู่ระหว่างการทบทวน

รายงานของหอการค้าสหรัฐอเมริกาที่ออกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ระบุว่า บรรดาผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภคของสหรัฐจะต้องเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าเพิ่มขึ้นหลายรายการหากสภาผู้แทนราษฎรล้มเหลวในการที่จะต่ออายุโครงการสิทธิประโยชน์ทางการค้าสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปลายปีนี้

นายจอห์น เมอร์ฟี รองประธานฝ่ายกลุ่มธุรกิจของเวสเทิร์น เฮมิสเฟียร์กล่าวว่า "เราต้องการเห็นการต่ออายุโครงการนี้โดยไม่ต้องมีการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ" ทั้งนี้ ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (จีเอสพี) ซึ่งมีอายุยืนยาวมาถึง 32 ปีแล้วนั้น เป็นการใช้กลไกทางการค้าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของต่างประเทศโดยงดเว้นภาษีการนำเข้าสินค้าของสหรัฐให้กับสินค้าจำนวนหลายพันรายการจากประเทศกำลังพัฒนา จำนวน 130 ประเทศ

อย่างไรก็ตาม เหล่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐหลายคนกำลังไม่พอใจประเทศที่ได้รับประโยชน์จากจีเอสพีสูงอย่างบราซิลและอินเดีย ได้ขีดขวางความต้องการของสหรัฐในการเจรจาข้อตกลงทางการค้าโลกในเรื่องที่จะยินยอมให้สินค้าเกษตรกรรมและสินค้าอุตสาหกรรมของสหรัฐเข้าไปสู่ตลาดของพวกเขามากยิ่งขึ้น

นายชาร์ลส์ กราซลีย์ วุฒิสมาชิกรัฐไอโอวา จากพรรครีพับลิกัน ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านการคลังของวุฒิสภา ได้ออกมาขู่ว่าจะปล่อยให้โครงการจีเอสพีนี้จบในสิ้นปีนี้ โดยไม่ต่ออายุ ในขณะที่นายบิล โทมัส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐแคลิฟอร์เนียของพรรครีพับลิกัน และประธานคณะกรรมการจัดหารายได้

ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเสนอว่าควรมีการต่ออายุโครงการนี้โดยพิจารณาปรับลดผลประโยชน์ของบราซิลและอินเดีย

ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐต้องการที่จะดำเนินโครงการนี้ต่อแต่กำลังอยู่ระหว่างการทบทวนที่จะตัด

บางประเทศออกไป และพิจารณาที่จะปรับลดผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆ ที่เหลือ ซึ่งนายเมอร์ฟีได้ออกมาเตือนว่า "ส่วนสำคัญที่สุดที่รัฐบาลควรพิจารณาก็คือ จีเอสพีก่อให้เกิดผลดีกับธุรกิจของสหรัฐเองรวมถึงผู้บริโภคด้วย" นอกจากนี้ เมอร์ฟีกล่าวว่า ทางหอการค้าหวังว่าสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐจะกลับมาพิจารณาเรื่องการต่ออายุของจีเอสพีทันทีหลังจากจบการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน

รายงานของหอการค้าสหรัฐระบุว่า จีเอสพีช่วยให้บรรดาผู้ผลิตและผู้ค้าในสหรัฐยังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน โดย 3 ใน 4 ส่วนของสินค้าที่นำเข้าภายใต้โครงการจีเอสพีซึ่งมีมูลค่า 2,700 ล้านดอลลาร์นั้นเป็นวัตถุดิบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าของสหรัฐใช้ในการผลิตสินค้าจำหน่าย ทั้งเพื่อการส่งออกและใช้สอยภายในประเทศ (รอยเตอร์)